



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ต่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>สยามกีฬา สวท. สำนักข่าวไทย ทีวีทุกช่อง</p> <p>ไอเอ็นเอ็น</p> <p>ไทยรัฐ กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>เดลินิวส์ คอลัมน์ เดลินิวส์ เลี้ยวซ้าย</p>	<p>การดูแลสุขภาพเด็กและโค้ชทีมหมูป่า</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ ผู้ตรวจราชการ สธ. เขตฯ 1 กล่าวว่า ขณะนี้สภาพร่างกายของ เด็กและโค้ช มีความพร้อม สามารถออก จากรพ.ได้ตามกำหนดที่เคยวางไว้ 18-19 ก.ค. ส่วนการเปิดให้สื่อมวลชน ได้สัมภาษณ์ เด็กนั้น ขอให้สื่อมวลชนเลือกถามคำถามอย่างสร้างสรรค์ และเกิดประโยชน์ในอนาคต ไม่รื้อฟื้นอดีตจนมากเกินไป เพื่อไม่ให้เกิดบาดแผลทางใจในระยะยาว</p> <p>-พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ทั้ง 13 คนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและพร้อมจะ กลับไปใช้ชีวิตอย่างคนปกติทั่วไป ยกเว้นบางคนที่มีแผลตามร่างกายหรือยังต้องรับประทานยาปฏิชีวนะอยู่ แพทย์จะ นัดให้กลับมาตรวจดูอาการอีกครั้ง สิ่งที่จะต้องดูแลและใส่ใจเป็นพิเศษหลังออกจาก รพ.คือการดูแลจิตใจ จึงแนะนำให้ครอบครัว คนใกล้ชิด รวมถึงเพื่อนๆ ปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมสุขภาพจิตอย่างเคร่งครัด</p> <p>-เสนอข่าว พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการเตรียมการแถลงข่าวโค้ชและ นักฟุตบอลทีมหมูป่า ๑ ออกจาก รพ. โดยจะถ่ายทอดสดผ่านรายการเดลินิวส์ประเทศไทยวัน นี้ (18 ก.ค.) ตั้งแต่ 18.00 น.โดยสถานีโทรทัศน์ช่อง 5 ช่อง 9 และช่อง 11 หลังจบบรรยากาศทั้งหมดจะเดินทางกลับบ้านทันที ส่วนการ สัมภาษณ์หรือสอบถามเด็กต้องคำนึงถึงความรู้สึกของเด็กและสังคม</p> <p>-เสนอบทความ สพฉ.ผศ.นภภาคประชาสังคม หน่วยงานรัฐ เตรียมออกต้นแบบการเรียนการสอนเด็กให้เรียนรู้การ เอาตัวรอดจากเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินและสถานการณ์ฉุกเฉิน 7 เรื่อง</p>
<p>ไทยรัฐ ไทยโพสต์</p>	<p>คดีนพ.ชาญวิทย์ฟ้องโยกย้ายไม่เป็นธรรม</p> <p>-เสนอข่าว ศาลปกครองกลางอ่านคำพิพากษาคดีที่นพ.ชาญวิทย์ กระทบ ผู้ตรวจฯ สธ. ยื่นฟ้อง สธ. รว.สธ. และปลัด สธ. กรณีถูกโยกย้ายจากรองปลัด สธ. ไปเป็นผู้ตรวจฯ ไม่เป็นธรรม โดยศาลให้เพิกถอนประกาศสำนัก นายก เรื่องแต่งตั้งข้าราชการ เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 2557 เฉพาะในส่วนที่ให้พ้นจากตำแหน่งรองปลัด สธ. และแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจฯ มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่ 11 พ.ย. 2557 โดยให้นพ.ชาญวิทย์ได้กลับสู่ตำแหน่งรองปลัด สธ. ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่มีคำพิพากษา ส่วนข้อที่ให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายให้ยกฟ้อง</p>
<p>โพสต์ทูเดย์ ทีวีช่อง 7 M2F</p> <p>ไทยโพสต์ เดลินิวส์ แนว หน้า ไทยรัฐ ข่าวสด ผู้จัดการรายวัน</p>	<p>ห้ามใช้ไขมันทรานส์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการ อย. เปิดเผยว่า หลังพ้น 180 วัน ซึ่งกฎหมายจะมีผลบังคับ ใช้ หากยังพบการใช้ไขมันทรานส์ในอาหาร จะเอาผิดทั้งผู้ผลิต ผู้นำเข้า และผู้จำหน่าย โดยมีโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือน-2 ปี และปรับตั้งแต่ 5,000-2 0,000 บาท ทั้งนี้ ไม่อยากให้ประชาชนตื่นตระหนกเกินไปจนไม่รับประทาน อาหารฟาสต์ฟู้ดและกลุ่มของทอด เพราะผู้ผลิตได้มีการปรับสูตรอาหารไปบ้างแล้ว</p> <p>น.ส.สารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค กล่าวว่า ขอสนับสนุน อย.ในการออกประกาศฉบับนี้ และหลัง ออกประกาศแล้ว อย.ควรติดตามด้วยว่าผู้ประกอบการทำตามระเบียบฉบับนี้มากเพียงใด</p> <p>-เสนอข่าว นายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า วันที่ 19 ก.ค.นี้ เตรียม ประชุมหารือเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยในกระบวนการผลิตที่ไม่ใช้ ไขมันทรานส์ เบื้องต้นจะเปิดสัมมนาให้ความรู้กับผู้ประกอบการภายในเดือนนี้ ขณะที่ผู้ประกอบการรายใหญ่ ต่าง ออกมาให้ข้อมูลว่าวัตถุดิบในการผลิตที่ไม่มีส่วนประกอบของไขมันทรานส์ อาทิ ฟาร์มเฮ้าส์ คริสป์ครีม พิชซ่าฮัท ถั่ว ถั่วเน่า แมคโดนัลด์ เคเอฟซี เป็นต้น</p>
<p>ทีวีช่อง 7</p>	<p>เรียกคืนยาความดัน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการ อย. กล่าวถึงยาวัลซาร์แทน 5 ตัวรับที่อย.เรียกเก็บคืน ว่า ขอให้ ผู้ใช้ยาอย่าวิตกกังวลและอย่าหยุดยา เพราะโรคความดันโลหิตสูงต้องใช้ยาต่อเนื่อง อีกทั้งยังไม่พบผู้ป่วยเป็นมะเร็ง จากการใช้นานที่ใช้วัตถุดิบจากจีน ขอให้ผู้ป่วยนำไปเปลี่ยนที่รพ. คลินิก หรือสถานพยาบาลที่รับยามา</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
สวท. สำนักข่าวไทย ไอเอ็นเอ็น ที่วิฑูรย์	งาน 100 ปีการสาธารณสุขไทย -เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. นำคณะเข้าพบ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ ณ ทำเนียบรัฐบาล ก่อนการประชุมครบ. เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานประชุมวิชาการและมหกรรมการแสดง ผลงาน 100 ปี การสาธารณสุขไทย และงานมหกรรมสมุนไพรมหานครครั้งที่ 15 ภายใต้แนวคิด “โลกมั่นใจ สมุนไพรไทย ภูมิปัญญาไทย” ระหว่างวันที่ 18-21 ก.ค. ที่ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
สำนักข่าวไทย	ขึ้นชมรพ.มหาราชนครราชสีมา -เสนอข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัด สธ. และโฆษก สธ. กล่าวถึงกรณีนักวิ่งมีอาการเส้นเลือดหัวใจตีบเฉียบพลัน ขณะร่วมงานวิ่ง 109 MAHARAT RUN FOR LIFE “109 ปี 109 ล้าน นักวิ่งหัวใจบุญ บนสนามวิ่งแห่งเกียรติยศ” เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน) รพ.มหาราชนครราชสีมา ว่า สธ.รู้สึกชื่นชมที่มจัดงานงานวิ่งการกุศลของรพ.มหาราชนครราชสีมา ซึ่งมีการดำเนินการร่วมกับภาคีเครือข่ายตามแผนรองรับด้านการแพทย์ดูแลนักวิ่งที่มาร่วมงาน ทำให้สามารถกู้ชีพนักวิ่งที่หัวใจหยุดเต้นจากเส้นเลือดหัวใจตีบเฉียบพลันได้อย่างรวดเร็ว และส่งผ่าตัดรักษาที่รพ.มหาราชนครราชสีมา โดยใส่ขดลวดขยายหลอดเลือด 3 เส้นได้สำเร็จ อาการดีขึ้นตามลำดับ คาดว่ากลับบ้านได้ใน 1-2 วัน
ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์ไทยรัฐ เว็บไซต์มติชน เว็บไซต์เดลินิวส์ เว็บไซต์ข่าวสด เว็บไซต์ sanook.com	ไฟไหม้โรงพยาบาล -เสนอข่าว เกิดเหตุเพลิงไหม้สายไฟฟ้าแรงสูง บริเวณหม้อแปลงไฟฟ้า อาคารตึก 7 ชั้น 3 รพ.สรรพสิทธิประสงค์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี เจ้าหน้าที่ต้องช่วยกันเคลื่อนย้าย ผู้ป่วยและผู้ป่วยนอกที่รอการตรวจรักษาออกมาด้านนอก รพ. ขณะที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเร่งฉีดน้ำนาน 20 นาที เพลิงจึงสงบ รพ.ต้องทยอยเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหนัก ผู้ป่วยหลังผ่าตัด และผู้ป่วย ICU ที่ต้องการออกซิเจน และการดูแลเป็นพิเศษ ส่งรพ.ใกล้เคียง เพื่อดูแลอาการเป็นการชั่วคราว เนื่องจากไฟฟ้าดับ -เสนอข่าว เกิดเหตุเพลิงไหม้ตึกอุบัติเหตุ รพ.พะเยา เบื้องต้นพบต้นเพลิงมาจากห้องวิจัยและเก็บรวบรวมเอกสาร เจ้าหน้าที่ได้อพยพผู้ป่วยเพื่อความปลอดภัย พร้อมขนย้ายเครื่องมือแพทย์ที่อยู่ภายใน คาดว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร
แนวหน้า คอลัมน์ มุมนี้มีนัด มติชน ข่าวสด	มหกรรมสมุนไพรมหานครครั้งที่ 15 -เสนอข่าว องค์การเภสัชกรรมร่วมจัดงานประชุมวิชาการและมหกรรมแสดงผลงาน 100 ปี การสาธารณสุขไทย และงานมหกรรมสมุนไพรมหานคร ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 18-21 ก.ค. 2561 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 และ 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยมีการจัดแสดงเทคโนโลยีการควบคุมคุณภาพและผลิตยา โครงการสำคัญเพื่อสร้างการเข้าถึงยา การจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรลด 25% กิจกรรมให้ความรู้เรื่องการผลิตยาคุณภาพ การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล ความรู้เรื่องสมุนไพรมหานคร -เสนอข่าว ประชาสัมพันธ์ งานประชุมวิชาการและมหกรรมแสดงผลงาน 100 ปี การสาธารณสุขไทย และงานมหกรรมสมุนไพรมหานคร ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 18-21 ก.ค. 2561 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 และ 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี
ไทยรัฐ	อุบัติเหตุทางตา -เสนอข่าว นพ.ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า จากข้อมูลรพ.วัดไร่ขิง ปี 2560 พบว่ามีผู้ป่วยมารับรักษาเพราะอุบัติเหตุทางตาจากการทำงานมากกว่า 200 ราย โดยอาชีพที่เสี่ยงสูงคือ อาชีพรับจ้าง อุบัติเหตุทางตาที่พบได้บ่อยอย่างหนึ่งคือ สิ่งแปลกปลอมเข้าตา ซึ่งอาจเกาะอยู่ที่ผิวนอกกระจกตา หรือเข้าไปฝังชั้นในของเนื้อกระจกตา อาจทะลุเข้าไปอยู่ภายในลูกตา หรือโดนกระแทกอย่างแรงทำให้เกิดความเสียหายต่อเนื้อเยื่อภายในดวงตาที่รุนแรง พญ.สายจินต์ อีสี่ประดิษฐ์ ผอ.รพ.วัดไร่ขิง กล่าวว่า หากประสบเหตุไม่ควรปล่อยทิ้งไว้จนมีอาการมาก เพราะอาจทำให้ติดเชื้อรุนแรง หรือหากเกิดการบาดเจ็บทางตา ไม่ควรขยี้ตา เพราะอาจทำให้อาการบาดเจ็บรุนแรงมากขึ้น ควรรีบไปพบจักษุแพทย์ทันที
เดลินิวส์	ชยะพิษ -เสนอข่าว นพ.दनัย อีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึงการบริหารจัดการชยะอิเล็กทรอนิกส์และชยะอันตรายว่า ภาพรวมมีก.ทรัพยากรธรรมชาติ ๑ ดูแลอยู่ แต่ในแง่ของครัวเรือนจะมีพ.ร.บ.การสาธารณสุข ที่กำหนดให้อปท.นำไปออก เป็นข้อบัญญัติท้องถิ่น ปัญหาหนึ่งที่พบคือ การจัดการชยะอิเล็กทรอนิกส์ต้องใช้งบประมาณมาก กรม

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>อนามัยจึงร่วมกับ อปท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ศึกษาเรื่องค่าใช้จ่ายส่วนนี้ เพื่อให้การทำงานมีความคล่องตัวขึ้น ส่วนเรื่องการค้าแยกขยะในระดับครัวเรือน พบว่า มีการทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ ขยะอันตรายปะปนกับขยะทั่วไป ทำให้จัดการยาก พฤติกรรมของคนไทยยังมีการแยกขยะน้อย ทำให้มีการนำขยะกลับมารีไซเคิลได้เพียงร้อยละ 20-30 เท่านั้น ส่วนหนึ่งเป็นเพราะทางการไม่ได้จัดหาถังขยะแยกให้ กรมฯ ได้ประสานกับ อปท. จัดให้มีการประเมินคุณภาพระบบการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม มีการมอบประกาศนียบัตรให้พื้นที่ที่ทำได้อย่างถูกต้องมีคุณภาพ</p>
<p>ไทยรัฐ คอลัมน์ โทรโข่งขยายข่าว</p>	<p>เฝ้าระวังสุขภาพจิตหลังบอลโลก</p> <p>-เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า หลังจบการแข่งขันฟุตบอลโลก 2018 ยังต้องเฝ้าระวังปัญหาความเครียดในบางกลุ่ม โดยเฉพาะผู้ที่เสียพนันบอลและเป็นหนี้ กรมฯ ได้เปิดสายด่วนสุขภาพจิต 1323 ให้บริการปรึกษาผู้ที่อยากเลิกเล่นการพนัน โดยตั้งแต่ 15-30 มิ.ย. ที่ผ่านมา มีผู้ขอรับการปรึกษาอยากเลิกพนัน 24 ครั้ง มากกว่าช่วงปกติถึง 2 เท่า ร้อยละ 30 เป็นปัญหาติดพนันบอล ที่เหลือติดพนันออนไลน์ทั่วไป สำหรับการป้องกันการเล่นพนันบอล ขอแนะนำให้ยึดสูตร 5 ควรทำ คือ 1.แบ่งเวลาให้เหมาะสมระหว่างการพักผ่อนกับการดูฟุตบอล 2.ใช้ช่วงเวลานี้สร้างสัมพันธ์ภาพในครอบครัว 3.สนใจทักษะความฉลาดการแก้ไขสถานการณ์ของนักกีฬาฟุตบอลและโค้ชมากกว่าผลการแข่งขัน 4.งดกิจกรรมที่นำไปสู่การเล่นพนันทุกชนิด 5.ตระหนักว่าฟุตบอลเป็นกีฬาไม่ใช่การเสี่ยงโชค</p>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch